



ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น


ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท วิชาชีพนเฉพาะ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตามแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและผลงานทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือก สามารถทักท้วง ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากไม่มีผู้ใดทักท้วง จะถือว่าผู้มีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติ ที่จะส่งผลงานประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ จันทร์ทว) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
แบบท้ายประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม		ตำแหน่งที่ส่งผลงาน		หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่ตำแหน่ง	ตำแหน่ง(ประเภทตำแหน่ง)/สังกัด	เลขที่ตำแหน่ง	
๑	น.ส.ณัฐริฎา เมืองโคตร	จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำป่าทลาย(หมู่๑) ตำบลคำป่าทลาย กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติกร	๑๙๙๕๓๖๐	จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำป่าทลาย(หมู่๑) ตำบลคำป่าทลาย กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๙๙๕๓๖๐	ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง " ผลของแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ยาในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร"
						ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน เรื่อง "ประสิทธิภาพการพัฒนากระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร"